

ด่วนที่สุด

ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๘๗๕๑



ศาลากลางจังหวัดชลบุรี
ถนนมณเฑสี ขบ ๒๐๐๐๐

๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี นายกเมืองพัทยา และนายกเทศมนตรีนคร ทุกแห่ง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดชลบุรี ด่วนที่สุด ที่ ขบ ๐๐๒๓.๖/ว ๘๗๕๑ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๒๑
ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

ตามที่จังหวัดชลบุรีแจ้งว่า กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ (World Soil Day ๒๐๒๓) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อีกทั้ง เพื่อน้อมนำพระราชดำริ และพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off วันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้วหัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกเพื่อสร้างความต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และการสร้างความยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้วหัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Soil and Water for better life” อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยบูรณาการงานตามพันธกิจ (Routine job) เข้ากับการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งใส่ Logo ตามที่ FAO กำหนด และติดแฮชแท็ก (#) ในช่องทางสื่อออนไลน์ ทั้งนี้ ให้รายงานผลการดำเนินการ ตามแบบรายงานฯ ให้จังหวัดชลบุรีทราบ ในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cityhallproject02@gmail.com และรูปแบบเอกสาร ภายในวันที่ ๒๖ ของทุกเดือน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.chonburilocal.go.th หัวข้อ “หนังสือราชการ” หรือ QR Code ท้ายหนังสือฉบับนี้ สำหรับอำเภอให้แจ้งเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่พิจารณาดำเนินการ

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐ ๓๘๒๗ ๖๑๘๘ - ๙ ต่อ ๑๔

ผู้ประสานงาน สนธิฯ/ทิวพร ๐๘๐-๐๙๑๒๓๒๖๗



ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๒๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี
เลขที่รับ: 2103
วันที่: ๕ ก.พ. ๒๕๖๗
เวลา:

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น
และประสานงานท้องถิ่นอำเภอ
เลขรับที่: 70
วันที่: 5 ก.พ. 2567
เวลา:

เรื่อง การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๕๑๐๘ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย หลักเกณฑ์แนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ กระทรวงมหาดไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ (World Soil Day ๒๐๒๓) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อีกทั้ง เพื่อน้อมนำพระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอด” และขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยให้ดำเนินการจัดกิจกรรม Kick off วันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก เพื่อสร้างความต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ และการสร้างความยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๗ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ระหว่างวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสร้างความต่อเนื่อง ดังนั้น จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้จัดกิจกรรมวันดินโลก ภายใต้หัวข้อ “ดินดี น้ำดี ชีวิตมีสุข อย่างยั่งยืน” หรือ “Sustainable Soil and Water for better life” อย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยบูรณาการงานตามพันธกิจ (Routine Job) เข้ากับการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งใส่ Logo ตามที่ FAO กำหนด และติดแฮชแท็ก (#) ในช่องทางสื่อออนไลน์ และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รวบรวมรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ชยะ สด. เฉพาะ สดจ.” และรูปแบบเอกสารให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี รักษาการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรธรรมชาติ

โทร. ๐-๒๒๕๑-๔๖๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นายพีรวิทย์ พงศ์สุรชีวิน โทร. ๐๖๑-๔๐๒-๗๑๑๑

๕ ก.พ. ๒๕๖๗

หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๗
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องตลอดปี โดยบูรณาการงานตามพันธกิจ (Routine Job) เข้ากับการจัดกิจกรรมวันดินโลก ๒๕๖๖ เช่น การจัดกิจกรรมจิตอาสา กิจกรรมปลูกต้นไม้ เป็นต้น โดยสามารถศึกษาได้จากคู่มือแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๑)

๒. เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมแล้ว ให้นำไปเผยแพร่ผ่านทางสื่อ Online เช่น Facebook Instagram หรือช่องทาง Online อื่น ๆ และติดแฮชแท็ก (#) #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์บำรุงสุข #SoilandWaterasourceoflife #SustainableSoilandWaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวิตมีสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood

๓. ในการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้นำสัญลักษณ์ หรือ Logo วันดินโลก เข้ามาใช้ประกอบในการจัดกิจกรรม (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๒)

๔. ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตามที่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด (รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ๓)

๕. เมื่อสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดได้รับแบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ แล้ว ให้รวบรวมผลการจัดกิจกรรมฯ และส่งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์ word และ pdf ผ่านทางไลน์กลุ่ม "ขยะ สด. เฉพาะ สดจ." พร้อมทั้งรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบเอกสาร โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดรวบรวมรายงานทุก วันที่ ๓๐ ของเดือน จนกว่าจะถึงวันสิ้นสุดช่วงระยะเวลาในการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลกเพื่อสร้างความต่อเนื่อง (๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗)

กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น

กลุ่มงานทรัพยากรทางธรรมชาติ

๐๒ - ๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

QR Code ๑



QR Code ๒



QR Code ๓



แนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Logo และสื่อประชาสัมพันธ์
สำหรับการจัดกิจกรรมวันดินโลก

แบบรายงาน
ผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก

แนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑. หลักการและเหตุผล

องค์การสหประชาชาติ ได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ ประกาศรับรองให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ด้วยซาบซึ่งในพระปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าวิธีการจัดการดินและแก้ไขปัญหาทรัพยากรดิน จนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก ผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม และเป็นวิถีที่นำไปสู่ความปลอดภัยและความมั่นคงทางอาหาร และการขจัดความอดอยากทั่วโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

ปีที่ผ่านมา ๑ มา กระทรวงมหาดไทย โดยผู้ว่าราชการจังหวัด ได้จัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรและดูแลคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนผ่านการทำงานในมิติ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” นับตั้งแต่ปีที่ผ่านมา สืบเนื่องจากการที่ผู้ว่าราชการจังหวัด ๗๖ จังหวัด ได้ลงนาม MOU ประกาศเจตนารมณ์กับสหประชาชาติประจำประเทศไทยว่า เราจะร่วมกันทำให้โลกใบเดียวของทุกคนมีอายุยืนยาวตราบนานาน จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๕ (World Soil Day 2022) กระทรวงมหาดไทย ขึ้น เป็นครั้งแรกที่กำหนดให้จัดกิจกรรมวันดินโลกทั่วประเทศ

ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทย ยังมีความมุ่งมั่นและมีเจตนารมณ์ที่จะจัดกิจกรรมวันดินโลกอย่างต่อเนื่อง เพราะ “ความต่อเนื่องคือพลัง” และภารกิจในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ของกระทรวงมหาดไทย ยังไม่หมดไป กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดให้การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด” ตามแนวทางการจัดการที่ดินที่ได้พระราชทานไว้ไปสู่การปฏิบัติและสร้างประโยชน์แก่มนุษยชาติสืบไปตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว้

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมวันดินโลกต่อไป

๒. วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมวันดินโลก

๒.๑ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ได้รับการถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม จากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ เป็นพระองค์แรกของโลก ตลอดจนเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณให้เป็นที่ประจักษ์ถึงวิสัยทัศน์และพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาและอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน

๒.๒ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมทวงเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๒.๓ เพื่อให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมมือกันจัดกิจกรรมวันดินโลกเป็นประจำทุกปี ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (SDGs) เป้าหมายที่ ๑๗ Partnership (มิติด้านหุ้นส่วนการพัฒนา) โดยร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อให้เป็นวาระสำคัญในการสื่อความสำคัญของทรัพยากรดิน ให้เป็นที่รับทราบของทุกคนในวงกว้างว่า ทรัพยากรดินมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ทุกคน

(๓) ดินสุขภาพดี จะอุดมไปด้วยอินทรีย์วัตถุซึ่งมีบทบาทสำคัญในการกักเก็บน้ำและความชื้นของดิน

(๔) การใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ การส่งเสริมการใช้น้ำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงอย่างยั่งยืน การจัดการระบบชลประทานและระบายน้ำที่เหมาะสม และการติดตามระดับความเค็มของดินและน้ำใต้ดิน ล้วนมีความสำคัญต่อแนวปฏิบัติทางการเกษตรที่ยั่งยืน

(๕) การจัดการดินอย่างยั่งยืน เป็นกุญแจสำคัญในการเพิ่มผลิตภาพน้ำในระบบชลประทาน

๔.๒.๓ แนวทางการจัดการดินและน้ำที่ไม่เหมาะสม จะส่งผลต่อการกร่อนดิน ความหลากหลายทางชีวภาพของดิน ความอุดมสมบูรณ์ของดิน และปริมาณและคุณภาพของน้ำ

(๑) การขาดแคลนน้ำเป็นเหตุให้ดินสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ ขณะเดียวกัน กระบวนการยูโทรฟิเคชันและการชะละลายจากการทำการเกษตร ทำให้แหล่งน้ำสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพเช่นกัน

(๒) การใช้น้ำปุ๋ยและยาฆ่าแมลงที่ไม่เหมาะสม ไม่เพียงแต่จะส่งผลร้ายต่อคุณภาพดินและน้ำ แต่ยังทำลายสุขภาพของมนุษย์และระบบนิเวศอีกด้วย

(๓) การชลประทานและการระบายน้ำที่ไม่ดี เป็นหนึ่งสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดกระบวนการสะสมเกลือในดิน

(๔) ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น ทำให้เกิดการสูญเสียที่ดิน และเสี่ยงต่อการเกิดการสะสมเกลือและโซเดียมในดิน ซึ่งส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร

๒.๒.๔ การอนุรักษ์ดินและน้ำ ช่วยในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

(๑) การจัดการดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ที่ดินมีความทนทานและได้รับความเสียหายน้ำลงเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างรุนแรง เช่น ภัยแล้ง น้ำท่วม และพายุฝุ่น/ทราย

(๒) การจัดการดินและน้ำแบบบูรณาการ ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศบริการ ที่เอื้อต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ สัตว์ และพืช รวมทั้งช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของระบบนิเวศ

(๓) ดินสุขภาพดีจะทำหน้าที่เป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอน โดยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศกักเก็บลงดิน ช่วยในการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๕. พื้นที่การจัดกิจกรรม และระยะเวลาการจัดกิจกรรม

๕.๑ พื้นที่จัดกิจกรรม

การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมหรือเห็นสมควร

๕.๒ ระยะเวลาลู่รูปแบบการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖

๕.๒.๑ การ Kick off กิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

/ให้องค์กร...

(๒) การประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมในช่องทางต่าง ๆ ทุกช่องทาง ทั้งสื่อกระแสหลัก สื่อกระแสรอง (Offline และ Online) โดยให้ใส่ Hashtag (#) ประกอบข้อความประชาสัมพันธ์ทุกครั้ง ดังนี้ #WorldSoilDay #วันดินโลก #UN #FAO #GlobalSoilPartnership #MOI #กระทรวงมหาดไทย #บำบัดทุกข์ บำรุงสุข #soilandwaterasourceoflife #ดินดีน้ำสมบูรณ์แก้กุลชีวิต sustainablesoilandwaterforbetterlife #ดินดีน้ำดีชีวิมีความสุขอย่างยั่งยืน #SDGsforAll #ChangeforGood ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสื่อประชาสัมพันธ์ได้จาก สิ่งที่มาด้วย ๔

๖. แนวทางการบริหารข้อมูล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพื่อทราบ และให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการรวบรวมผลการดำเนินการจัดกิจกรรมและรายงาน ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบตามแบบฟอร์มที่กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) ผ่านทางไลน์กลุ่ม “ขยะ สด. เฉพาะ สดจ.” ทุกวันที่ ๓๐ ของเดือน

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/อบต.
วันที่
ณ

๑. รายละเอียดการจัดกิจกรรม (พอสังเขป)

.....
.....
.....
.....
.....
.....

๒. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม

.....
.....
.....
.....
.....

๓. ผลการจัดกิจกรรม

.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง

วันที่

รูปประกอบการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/อบต.

วันที่

ณ

แบบรายงานผลการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัด.....

อำเภอ	อปท.	กิจกรรมที่จัด	ระหว่างวันที่	หมายเหตุ

ลงชื่อ

ผู้รายงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

รูปประกอบการจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี ๒๕๖๖ กระทรวงมหาดไทย

อปท.....